
1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1 ปี 2566 
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี่ 17 กรกฎาคม 2566 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 

จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น. 

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก เลขานุการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่  1 ปี 2566 ของบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  (บริษัท) จากนั้นได้แนะน า
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ส าหรับคณะกรรมการบริษัทคณะนี้ มีมติแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้ง คุณวารี แว่นแก้ว  คุณดนัย วิจารณ์ และคุณชาญ
วิชญ์  เผ่าพงษ์ แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก รวมถึงมีมติแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออก โดย
มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมเท่ากับ ร้อยละ 100 ดังมีรายนามดังนี้ 

1. คุณสุนทร พจน์ธนมาศ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล  รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3. คุณจันทิรา ศรีม่วงพนัธ ์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. คุณวารี แว่นแก้ว   กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. คุณสุทธิพร จันทวานิช  กรรมการบริษัท 
6. คุณดนัย วิจารณ ์   กรรมการบริษัท  
7. คุณชาญวชิญ์  เผ่าพงษ ์  กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 
8. คุณฉัตรทอง น้อยสันเทียะ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและรักษาการผู้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญช ี

และการเงิน (CFO) 
ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากัด คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช 
และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 ซึ่งมีมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2566 โดยเสียงส่วนใหญ่มีมติไม่อนุมัติวาระดังกล่าว ท าให้บริษัทไม่สามรถน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่ผ่าน
การสอบทานจากผู้สอบบัญชีได้ ทันตามก าหนดเวลา ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงถูกข้ึนเคร่ืองหมาย SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการ
ชั่วคราว จึงได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น และได้ชี้แจงเรือ่งการนับองค์ประชุมว่า  

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า



2 
 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

• ณ วัน Record Date วันที่  26 มิถุนายน 2566 บริษัทมีจ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด 
2,325,380,588 หุ้น  โดยมีผู้ถือ หุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเอง จ านวน 6 ราย นับจ านวนหุ้นได้  
17,725,133 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.76  และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  จ านวน 79 ราย  นับจ านวน
หุ้นได้  1,681,995,690 หุ้น  คิด เป็นร้อยละ 72.33  รวมทั้ งสิ้ น  85 ราย  และมี หุ้นนับรวมกัน ได้  
1,699,720,823 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.09 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และเกินกว่า
หนึ่งในสาม (775,126,863 หุ้น) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 

• บัดนี้องค์ประชุมครบแล้ว สามารถเปิดประชุมได้ และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 
104 สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ระบุว่า "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน
เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากสมาคมสงเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 ของบริษัท และมอบหมายให้ คุณอรวรรณ ตรงกระโทก 
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ 

• เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nep.co.th ตั้งแต่วันที่ 30 
มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี เวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูล
ประกอบการประชุม อนึ่งเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

นางสาวจริยา แก้วยศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-
Shareholder Meeting กดปุ่ม  “ส่งค าถาม”  จากนั้นให้พิมพ์ค าถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด  
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บริษัทจะอ่านและตอบค าถามของท่านเมื่อถึงช่วงถามค าถาม  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ค าถามได้ตั้งแต่
เร่ิมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกค าถามที่ได้ส่งมายังบริษัท โดยกดปุ่ม “ยกเลิก” 

• ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนน
เสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 

• การลงมติในแต่ละวาระ  บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ  ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไป
ที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting  เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสียง”  ในเวลาที่ก าหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด  จะถือว่ามีมติอนุมัติ
ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ทั้งนี้ หากก าหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่  ผู้ถือหุ้น
สามารถกลับไปแก้ไขการลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบก าหนดได้   

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร  การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมด้วยตัวเอง 

• หากผู้ถือหุ้นได้ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้
ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น 

• ส าหรับมติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้น วาระที่ 3 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม  

• บริษัทจะเปิดเวลา 1 นาที ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

• บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ  

• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการของ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด 
บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการ  

• บริษัทได้เรียนเชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  

• อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เร่ิมประชุมไปแล้ว ได้ใช้
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะยังท าการรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาที่
มีการประชุม ซึ่งอาจท าให้จ านวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก เลขานุการบริษัท เร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

• ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัด
ให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ก าหนดให้
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมคร้ังถัดมา  

• ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและได้น าส่งให้กับผู้ถือหุ้น
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พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท 
www.nep.co.th  

• คณะกรรมการจึงได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2566 

• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตาม
ค าแนะน าตามวีดีโอ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์

ที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน 1,699,720,623 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จ านวน    200 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 

นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ขอเชิญ คุณจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมดังนี้ 

• เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  นของมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแท
ผู้สอบบัญชีประจ าปี2566 รายบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้จัดให้มี
กระบวนการคัดเลือกเพื่อพิจารณาหาผู้สอบบัญชีอีกคร้ังหนึ่ง โดยติดต่อบริษัทให้บริการตรวจสอบบัญชี
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เสนอราคา
ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 เพิ่มเติมอีกหลายรายแต่ไม่มีรายใดเสนอราคาและรับงาน   

• คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม   คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  ในหลายปีที่ผ่านมา 
และเป็นผู้สอบบัญชี รายเดียวที่มีการเสนอราคาและรับงาน  รวมทั้งได้มีการต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว 
โดยค่าสอบบัญชีที่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เสนอส าหรับปี 2566 น้อยกว่าค่าสอบบัญชีในปี 
2565 เป็นเงิน 10,000 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอต่อ
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ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้  

รายนาม เลขที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชใีห้บรษิัท 

1) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร 9201 2 หรือ 

2) นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318 0 หรือ 
3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง 6838 0 

• เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้ 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับ การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท /
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคล ดังกล่าว และก าหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

รายละเอียด ปี 2566  )ปีที่เสนอ(  ปี 2565 

สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส 510,000 510,000 

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  640,000 650,000 
ค่าบริการอ่ืน (Non audit fees) - - 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000 1,160,000 

• ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดย นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 9201   หรือ 
นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318   หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้  
โดยก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,150,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยก าหนดให้จ่ายจ านวนที่เกิดขึ้นจริง 

• ก่อนที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะสอบถาม ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมส าหรับวาระพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 นี้  หากเสียงส่วนใหญ่
มีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทก็จะไม่สามารถน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 
ได้ทันตามก าหนดเวลา ท าให้บริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว
ต่อไป ซึ่งหากบริษัทถูกข้ึนเครื่องหมาย SP จากการไม่น าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 นับจากวันที่
ครบก าหนดส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่า 6 เดือน บริษัทก็จะถูกขึ้นเครื่องหมาย NC แสดงถึงการเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ 
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หากเสียงส่วนใหญ่มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ก็พร้อมที่
จะเริ่มด าเนินการสอบทานงบการเงินได้ทันที โดยที่ฝ่ายจัดการได้มีการจัดเตรียมงบการเงิน รายงาน
เก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน  รวมถึงรายละเอียดประกอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 
ไว้แล้ว เพื่อให้บริษัทจะด าเนินการจัดท าและน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยเร็วต่อไป  

• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า
ตามวีดีโอ 

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากการประชุม
สามัญประจ าปี 2566 เมื่อ 24 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมไม่อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จนมีผลกระทบท าให้ การรายงาน  
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 ล่าช้า และหุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามการซื้อขาย อยากทราบว่าบริษัทได้ทราบ
เหตุผลของการไม่อนุมัติในครั้งที่ผ่านมาแล้วหรือไม่ และได้ด าเนินการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าว อีกในอนาคต
แล้วใช่หรือไม่ 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้มีการสอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ 24 เมษายน ที่ผ่านมา 
ในการประชุมครั้งนั้น เรายังไม่รับค าตอบ หลังจากนั้นบริษัทได้มีหนังสือถึงผู้ถือหุ้น  เพื่อขอทราบเหตุผลของการลงมติไม่เห็น
ด้วยในครั้งนั้น แต่ก็ยังไม่รับค าตอบแต่อย่างใด แนวทางการแก้ปัญหา บริษัทได้พยายามติดต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง เพื่อขอให้ช่วย
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตั้งผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ เพราะหากเสียงส่วนใหญ่มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในคร้ังนี้ 
ผู้สอบบัญชีก็พร้อมที่จะเร่ิมด าเนินการสอบทานงบการเงินได้ทันที โดยฝ่ายจัดการได้มีการจัดเตรียมรายงานทางการเงินต่าง ๆ 
เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว เพือ่บริษัทจะได้จัดท าและน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ได้โดยเร็วต่อไป 

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คณะกรรมการมี
ความมั่นใจเพียงใดว่าจะด าเนินการจัดท าและน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 
2566 

นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตอบข้อซักถามว่า เมื่อได้รับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีก็พร้อมที่จะเร่ิม
ด าเนินการสอบทานงบการเงินได้ทันที โดยฝ่ายจัดการได้มีการจัดเตรียมรายงานทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ตรวจสอบแล้ว เพื่อ
บริษัทจะได้จัดท าและน าส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ได้โดยเร็ว 

• ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม  

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ทะเบียนเลขที่ 

9201 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิรกร ทะเบียนเลขที่ 7318 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 แห่ง บริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2566 พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้
ถือหุ้นได้มีมติดังนี้ 
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เห็นด้วย  จ านวน 1,699,719,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

งดออกเสียง จ านวน    900 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย  จ านวน        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก เลขานุการบริษัท  รายงานต่อที่ประชุมว่า  

• เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 มีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
คณะกรรมการบริษัทจึงน าเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยได้
ท าการเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้ง
พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทที่ยังขาดทุนและอยู่ในระยะปรับปรุงกิจการ ก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือน ให้ได้รับในอัตราที่ลดลงร้อยละ 30 จากปี 2565  และลดวงเงินจาก 6 ล้านบาท 
เหลือ 3.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2565  
 

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2566  (ปีที่เสนอ) (บาท)  ปี 2565  )บาท(   

ประธานกรรมการบริษัท 50,000 70,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 30,000 40,000 

กรรมการบริษัท 20,000 30,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 7,500 

กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 
   

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
ปี 2566  )ปีที่เสนอ(  ปี 2565 

)บาท/คร้ังการประชุม(  )บาท/คร้ังการประชุม(  

ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก ่ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

7,500 7,500 

กรรมการชุดย่อย ได้แก่  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

5,000 5,000 

วงเงินรวม 3,200,000 6,000,000 



8 
 

• คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ประจ าปี 2566 โดยก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายในรูปค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ย
ประชุมในวงเงิน 3.2 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2565 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของ
บริษัทจะได้รับโบนัส และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก   

• หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถปฏิบัติตามค าแนะน า
ตามวีดีโอ 

• หากไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม ขอผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงมติใน
วาระนี้ 

• มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงตามค าแนะน าตามวีดีโอ 

ที่ประชุม พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงและมีมติดงันี้ 
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไม่อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 
เห็นด้วย  จ านวน 778,577,523 เสียง คิดเป็นร้อยละ 45.8062 

ไม่เห็นด้วย จ านวน 915,785,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 53.8786 

งดออกเสียง จ านวน    5,358,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3152 

บัตรเสีย  จ านวน      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

• ที่ประชุมมีคะแนนเสียงเห็นด้วย น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมจึง
ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 ดังนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอทราบเหตุผล การไม่อนุมัติดังกล่าว เพื่อบริษัทจะน าไปพิจารณา ปรับปรุง และด าเนินการ
แก้ไขต่อไป   

• โดยให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถชี้แจงเหตุผลเข้ามาในวาระอ่ืน ๆ ได้ด้วยการ
ปฏิบัติตามข้อแนะน าใน VDO ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า  
1. กรณีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง CFO เป็นสิ่งที่สร้างความกังวลและกระทบ

กับภาพลักษณ์ในสายตาของผู้ลงทุน ซึ่งปัจจุบันมีกรณีบริษัทหนึ่งที่ตกเป็นข่าวดังในทางลบ ก็มีการเปลี่ยนคณะกรรมการยกชุด 
มีการเปลี่ยนแปลง CFO  จึงอยากทราบว่า ในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและ CFO ของ NEP เกิดจากปัญหาอะไรหรือไม่ 
และขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาสิ้นสุดลงแล้วหรือยัง  

2. ผลการด าเนินงานในปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิ 56.60 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมอยู่  1,188.09 
ล้านบาท รวมทั้งยังมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญอีก 571.70 ล้านบาท ขอทราบแนวทางในการแก้ไข 



9 
 

3. ปัจจัยเร่ืองราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน ้ามันโลกถือเป็นปัญหาส าคัญของบริษัท และทิศทางของ
ราคาน ้ามันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน คณะกรรมการมีแนวทางในการับมือในเร่ืองนี้อย่างไร 

นายชาญวิชญ์ เผ่าพงษ์ กรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า   
1. กรณีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนั้น ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร เพราะว่ากรรมการชุดเก่าได้มีการลาออกไป

และกรรมการชุดใหม่ได้เข้ามาท างานแทนเพื่อผลัดดันบริษัทให้เติบโตกับแผนธุรกิจของบริษัท 
2. ทางคณะกรรมการมีความกังวลในผลของการขาดทุน ในส่วนของทางฝ่ายจัดการได้มีตรวจสอบในรูปแบบ

ขั้นตอนการท างาน และแยกประเภทของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาหลายปัญหา ปัญหาหลักๆ คือ กระบวนการท างาน ส่วนการ
ลดปัญหาการขาดทุน ก็ด าเนินการลดต้นทุนต่าง ๆ ที่สามารถลดได้ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท slogan คือ Flexible 
Packaging Solution and Innovation ซึ่งจะต้องมีการผลัดดัน Solution มากขึ้น และท าในส่วนของ Innovation มากขึ้น 
ในการลดต้นทุน ก็จะลดต้นทุนในด้านวัตถุดิบ ลดต้นทุนเครื่องจักร เรามีแผน PM และ CM ท าให้เครื่องจักรท างานมี
ประสิทธิภาพให้มากที่สุด และหา Tool ที่เป็นลักษณะของ Software ท า Dashboard มากข้ึน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่สามารถ
เข้ามาดูได้พร้อมกัน สามารถแชร์ข้อมูลได้ real time ซึ่งสามารถ Forecast ในเรื่องต่าง ๆ ได้ในเวลาพร้อม ๆ กัน และการ 
Fulfill ทางด้าน Flexible Packaging เน้นในเรื่องของ R&D ในเรื่องของ Production Manager และ Plane Manager ที่
จะต้องท างานร่วมกัน เพื่อ Fixed ปัญหาขึ้นมา ลักษณะของการท างาน ก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เพิ่มขึ้น  
และในส่วนของทิศทางส าหรับในอนาคต ในเรื่อง News Business คิดเกรินๆ ขึ้นมา ส าหรับ Product ของ NEP เป็นลักษณะ 
OEM ซึ่งคิดว่า NEP ควรต้องมี Product เป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นลักษณะของ make to stock ขายในตลาดทั่วไป ถ้าเกิดเรา 
Product เป็นของตัวเอง เราก็สามารถที่จะมีรายได้ในช่องทางอ่ืนด้วย คือ Product Development หมายถึงว่า ณ ตอนนี้เรา
มี Product เดิมอยู่แล้วที่เราท ากับลูกค้า เรามองลักษณะว่า ตอนนี้เราค่อนข้างจะ Inside out ก็คือเราไปหาลูกค้า ซึ่งจะ
เปลี่ยนใหม่ไปเป็นลักษณะ outside in คือการท างานร่วมกับร่วมลูกค้า Development Product ร่วมกันกับลูกค้า ลักษณะ 
ของ Model style และ Service อีกอย่างหนึ่งคือ Consultant เนื่องจากบริษัทค่อนข้างมีประสบการณ์มายาวนาน เราควรจะ
เน้นในเร่ืองของ Service Business ที่เป็นเก่ียวกับ Flexible Packaging และให้ช่างของบริษัท นั้น ไป Service ที่อื่นบ้าง เพื่อ
หารายได้เข้ามา และมองหา Outsourcing ในการหา partner เปลี่ยนคู่แข่งเป็น partner ในการท างานด้วยกัน เป็นการ 
Transfer ในเรื่องของต้นทุน Transfer ในเรื่องของ Waste และ Transfer ในเรื่องของการ Reflex ซึ่งการท า Partner 
ดังกล่าวเป็นลักษณะของ case by case จะมองในเรื่องของ operation maintain temporary ในการ X-ray ของเราก่อน 
เพื่อให้ดีขึ้น จากนั้นค่อยผลักดันสินค้าที่ข้างนอกเค้าท าได้แล้วเราก็ท าไป อันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่คิดเป็น Out line เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้ทราบ 

3. ปัจจัยวัตถุดิบที่มีการผันผวนทุกวัน ซึ่ง Solution ของเราคือว่า จะท าในลักษณะของการที่เรามี Partner 
ที่แข็งแกร่ง เราท าลักษณะของ frame contract Supplier Partner เป็น frame contract 1 ปี และตัดช่วงประมาณ 3 เดือน 

คือ 1 ไตรมาส เพื่อจะดูว่าราคา Swing ไม่ และอีกแนวทางหนึ่งคือ การมอง Supplier รายใหม่เข้ามาเพื่อจะดูราคา ให้เกิด
การ competition กันขึ้น เพราะฉะนั้น การแข่งขันเร่ืองราคาจะมองลักษณะทั้งภายในและภายนอก ตรงนี้ส่วนหนึ่ง ที่สามารถ

ท าให้ถึงจุดตัดระหว่างกันได้ จึงเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ เพื่อให้มั่นใจในแนวทางของฝ่ายจัดการที่จะได้ด าเนินต่อไป 

นางทิฑัมพร ชัยเอี่ยม  ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ไม่ผ่านการประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายนนั้น ได้
เคยประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไปแล้วตั้งแต่มกราคม 2566 ถึงปัญหาของ บมจ. NEP แต่ไม่ได้รับการ
ตอบรับ 
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ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อไม่นานมานี้ ขออนุญาตเรียน
ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้เพิกเฉย ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ IA ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เพียงแต่ว่าทาง IA ได้
น าเสนอข้อมูลมายังได้ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ก็ได้มีการมอบหมายเร่งให้ค้นหาเพิ่มเติม เพื่อจะสรุปและเรียนให้ท่านทราบต่อไป 
ต้องขอกราบประทานโทษที่อาจจะตอบกลับท่านล่าช้า อย่างไรคณะกรรมการตรวจสอบจะเร่งด าเนินการ ซึ่ง IA ได้รับเรื่องไป
เร่งด าเนินการหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ และอีกประการ เนื่องจากเรามี IA เพียงคนเดียว ซึ่งมีแผนการตรวจสอบเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
ที่มอบหมายไปโดยเฉพาะเร่ือง Defect ซึ่งได้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงให้คุณชาญวิชญ์ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการน าไปพิจารณาแก้ปัญหา  ซึ่งท าให้ภาระงานท าได้ไม่ทันท่วงที 

คุณณพวรรณ์ พรายหมื่นไวย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยในวันที่ 24/4/2566 ได้แจ้งปัญหา
แล้วกับกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างร้ายแรงส าหรับความเห็นของผู้ถือหุ้น แต่ไม่ได้รับการตอบรับใด ๆ จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เข้าใจว่าเป็นค าถามเดียวกันกับค าถามเมื่อสักครู่ หลัก ๆ เป็นเร่ืองการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทว่ามีการแยกแยะเก็บรักษาดีเพียงใด  ซึ่งเรื่องนี้ได้เรียนชี้แจงไปแล้วเมื่อสักครู่ ก็ขออนุญาตเร่ง
ด าเนินการเพื่อเรียนชี้แจงท่านต่อไปโดยเร็ว 

• เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดให้ข้อแนะน าหรือสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญท่านประธาน
กล่าวปิดการประชุม 

  ประธานฯ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เอ็นอีพี 
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุก
ท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 11.23 น. 
 
 

                                          - สุนทร พจน์ธนมาศ -    ประธานทีป่ระชุม 
   (นายสุนทร พจน์ธนมาศ) 

                   ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

             -  อรวรรณ ตรงกระโทก-    ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอรวรรณ ตรงกระโทก)            
                                                                         เลขานุการบริษัท 


